

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024

Sáng ngày 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia BHXH của cả nước đạt khoảng

39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,26 triệu người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền thu BHXH, BHYT, BHYT đạt 472.381 tỷ đồng, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chi đóng BHXH, BHYT, BHYT chiếm 2,69% số phải thu, thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây.

BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Công tác giải quyết, chi trả

chế độ, chính sách BHXH, BHYT luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng. Cùng với đó, ngành BHXH tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng VssID - BHXH số. Đến nay có khoảng 35 triệu người sử dụng VssID - BHXH số. Với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam", BHXH Việt Nam phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 42,7%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHYT khoảng 94,11%.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khái, Bí

thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả ngành BHXH Việt Nam đạt được trong năm qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chính phủ về thực hiện chiến lược phát triển ngành BHXH trong giai đoạn hiện nay, trong đó cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Chủ động nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác BHXH, BHYT; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, tham mưu xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Tiếp tục kiện toàn gắn với tinh gọn bộ máy ngành BHXH, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực

hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành BHXH chỉ đạo tổ chức thu, chi BHXH theo đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm phát hiện các sai phạm, lợi dụng chính sách BHXH để làm lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành gắn với mở rộng hệ thống khai thác, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút người tham gia BHXH, BHYT.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

DUY TÙNG

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo và nữ công năm 2024

Sáng ngày 17/1, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo và công tác nữ công năm 2024; tổng

kết và trao giải các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt, triển khai nhiệm vụ của công

tác tuyên giáo, công tác nữ công năm 2024. Thông qua đó, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn hệ thống công đoàn trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo và công tác nữ công thời gian tới; Chương trình số 01/CTr-BCH, ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn

Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028".

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến "Giữ niềm tin - trao kỳ vọng" và cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

TU ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 17/1, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng cá Thủy Tân (Thái Thụy). Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo đoàn công tác kết quả chống khai thác IUU; tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng cá Thủy Tân. Theo đó, toàn tỉnh có 725 tàu cá được đăng ký trên hệ thống VNFishbase, số lao động tham gia khai thác khoảng 2.236 người. Đã thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản 677/725 tàu cá, đạt 93,37%; 173 tàu lắp thiết bị giám sát hành trình. Số Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 19 tài khoản theo dõi cho Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển. Đến nay Thái Bình chưa phát hiện

vùng biển nước ngoài hoặc bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ. Hoạt động kiểm soát tàu cá ra vào cảng, quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực thủy sản được tăng cường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cảng cá Thủy Tân, đến nay Ban Quản lý các dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh thống nhất giao, nhận mốc chỉ giới xây dựng công trình cảng cá Thủy Tân (tại xã An Tân, huyện Thái Thụy). Mốc chỉ giới xây dựng được bàn giao làm cơ sở triển khai báo cáo các cấp liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết 1/500...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chống khai thác IUU của tỉnh Thái Bình; tháo gỡ khó khăn thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng cá Thủy Tân. Ngay sau cuộc họp, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp, chỉ đạo các ngành giải quyết các nội dung còn tồn tại, tháo gỡ những vấn đề liên quan đến việc chống khai thác IUU cũng như xây dựng cảng cá Thủy Tân mà đoàn công tác đã nêu.

Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Thái Bình, ý kiến đóng góp của các thành

MANH THẮNG

Thị trường hàng hóa sôi động trở lại

Các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, các nhà phân phối, thương nhân nâng lượng dự trữ, nhu cầu mua sắm bắt đầu tăng, tốc độ lưu chuyển hàng hóa sôi động trở lại, đó là những tín hiệu tốt của thị trường khi bước vào năm 2024.



Hàng hóa dồi dào và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng khiến cho thị trường trở nên sôi động.

Tại siêu thị điện máy Xanh nằm ở trung tâm thành phố Thái Bình, các kệ hàng đầy ắp sản phẩm và sắc màu tấp nập tràn bởi không gian được trang trí rực rỡ hoa mai, hoa đào, đèn nháy và rộn rã âm thanh cuốn hút người dân đến tham quan, mua sắm. Anh Nguyễn Duy Đông, quản lý siêu thị chia sẻ: Những ngày qua, sức tiêu thụ hàng hóa tăng 20% so với cùng kỳ tháng trước và dự báo càng gần đến Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và đón bắt cơ hội tăng trưởng doanh thu, chúng tôi đã lên kế hoạch nhập đủ lượng hàng, đa dạng chủng loại, trong đó tăng nhập những mặt hàng có sức mua cao dịp Tết như

tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh, điện thoại, máy giặt, đồ gia dụng. Chúng tôi cũng có kế hoạch kéo dài thời gian mở cửa siêu thị, tăng ca và bố trí thêm nhân viên tư vấn bán hàng, thu ngân tại siêu thị, đồng thời tuyển thêm cộng tác viên giao hàng cho khách.

Không riêng siêu thị điện máy Xanh, các trung tâm thương mại, siêu thị như Vincom, Go! Thái Bình, Hàng Thu, HC, MediaMart... cũng chủ động nhập tăng lượng hàng, trong đó chủ yếu là hàng hóa thiết yếu và có tính mùa vụ để phục vụ thị trường, tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều thực hiện chính sách khuyến mại như giảm giá từ 10 - 40%, tặng quà tri ân cho khách hàng có đơn

thanh toán trị giá lớn, tích điểm đổi quà, bốc thăm trúng thưởng... Theo lãnh đạo Sở Công Thương, năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận gần 25.000 thông báo thực hiện khuyến mại của các thương nhân; trong hơn 2 tuần đầu năm 2024 đã tiếp nhận hàng trăm thương nhân đăng ký thực hiện với hàng nghìn mã hàng hóa khuyến mại. Đầu năm chính là dịp quan trọng để các thương nhân thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng trưởng doanh thu.

Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng của người dân bắt đầu tăng cao vì thu nhập của người lao động được cải thiện nhờ việc làm tại các doanh nghiệp đang tốt lên. Người dân cũng chủ động mua sắm Tết sớm nhằm tránh hàng hóa khan hiếm và giá cả có xu

hướng tăng dịp sát Tết. Đặc biệt, thời điểm này nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng mua quà Tết tặng cho người lao động nên sức cầu tăng mạnh làm cho thị trường trở nên sôi động. Các nhóm ngành hàng có tốc độ lưu chuyển nhanh trên thị trường hiện nay chủ yếu gồm nông sản, thực phẩm chế biến, may mặc, điện, điện tử, điện lạnh, sinh vật cảnh...

Dự báo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thị trường sẽ có sự tăng trưởng "nóng". Nhằm bảo đảm giữ cho thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, các cơ quan chức năng đã triển khai một số giải pháp can thiệp - cứu, bình ổn thị trường. Ngành công thương khuyến khích các doanh nghiệp, nhà sản xuất tập trung tăng sản lượng bảo đảm đủ nguồn cung; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại, tăng tối đa thời gian bán hàng trong khuôn khổ pháp luật cho phép, xây dựng các điểm bán hàng bình ổn thị trường tại các địa phương. Các số, ngành thành viên BCD 389/ĐP tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Nghi, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan thường trực BCD 389/ĐP tỉnh) cho biết: Để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa qua BCD 389/ĐP tỉnh đã chỉ đạo tất cả các sở, ngành thành viên đồng loạt xây dựng kế hoạch và mở đợt cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Riêng lực lượng quản lý thị trường sẽ huy động lực lượng nắm chắc địa bàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để hàng lậu thâm nhập và tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, tăng giá trái phép diễn ra trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết.

KHẮC DUẤN

THÁI THUY

Ớt được mùa, được giá, người trồng phấn khởi

Những ngày đầu tháng Chạp, nông dân các xã Thái Nguyên, Dương Hồng Thủy, Thụy Bình... vào vụ thu hoạch ớt. Bà con phấn khởi vì ớt được mùa, được giá.

Về xã Thái Nguyên những ngày này, đi dọc cánh đồng ruộng trồng ớt của thôn Bích Đào, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch ớt để kịp cân hàng cho thương lái. Cây ớt đang là để lại được nông dân để cập nhiều nhất mỗi lần thăm ruộng. Niềm vui được mùa, được giá đã giúp họ quên đi vất vả, nhọc nhằn. Đôi tay thoăn thoắt hái những trái ớt chín đỏ, chị Phạm Thị Nhài, thôn Bích Đào phấn khởi cho biết: Vụ đông xuân năm nay gia đình tôi trồng gần 2 sào ớt, bắt đầu xuống giống từ tháng 8 âm lịch. Năm nay giá phân bón cao, chi phí chăm sóc cây trồng cũng tăng so với các vụ trước nên vốn đầu tư hết hơn 7 triệu đồng. Lại, ớt vụ này giá cao, đợt đầu tháng 1/2024 tôi bán được

43.000 đồng/kg nên sau đợt thu hái đầu tiên tôi đã thu được một phần vốn đầu tư. Hiện giá ớt thay đổi từng ngày nhưng vẫn giữ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Cứ 3 - 5 ngày tôi thu hoạch được khoảng 50kg, thu về hơn 1 triệu đồng. Hy vọng trong thời gian tới ớt vẫn giữ được giá này để nông dân chúng tôi có lãi.

Vụ đông này, xã Thái Nguyên trồng gần 40,7ha ớt, tập trung ở HTX SXKD DVNN Hà Bích. Thời điểm này, cây ớt so với khoai tây, hành, tỏi... vẫn là loại cây có giá trị kinh tế cao nhất tại địa phương. Để nâng cao năng suất cây trồng, bà con rất chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là những loại bệnh thường gặp như lở cổ rễ, thán thư. Ông Vũ Đức Đăng, Giám đốc HTX SXKD DVNN Hà Bích cho biết: Từ năm 2021 đến nay, đây là vụ mà nông dân có thu nhập cao nhất từ cây ớt. Những năm trước, giá ớt cao nhất cũng chỉ được 20.000 đồng/kg. Năm nay,

giá ớt cao nhất đạt 40.000 - 45.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với năm 2022. Trồng ớt tuy vất vả, mất nhiều công chăm sóc hơn so với các cây trồng khác nhưng bù lại cây ớt có thời gian thu hoạch kéo dài, tầm 4 tháng, và chia thành nhiều đợt, nếu đạt năng suất nông dân thu nhập hơn 20 triệu đồng/sào.

Những ngày này, ruộng ớt của anh Nguyễn Công Hậu, thôn Minh Khai, xã Dương Hồng Thủy chín đỏ rực. Vợ chồng anh huy động thêm nhân lực để hái ớt. Anh Hậu phấn khởi cho biết: Gia đình tôi trồng 5.600m² ớt. Cây ớt trồng trên ruộng đất thịt cho quả to đều, màu đẹp, độ cay vừa phải. Vụ ớt năm nay tôi bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 11 âm lịch và bán được trên 4 tấn. Hiện quả xanh trên cây vẫn còn rất nhiều, dự kiến tôi thu hoạch thêm được khoảng gần 3 tấn nữa. Năm nay thời tiết thuận lợi, giá ớt cao, đợt đầu tôi bán được 45.000 đồng/kg, thu được gần 180

triệu đồng. Ông Trần Văn Thuyết, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thái Thụy cho biết: HTX có 839 hộ, tổng diện tích trồng cây vụ đông 60ha, trong đó trồng ớt 10,67ha, tập trung chủ yếu ở thôn Minh Khai và thôn Kiên Thắng. Người dân sử dụng giống ớt chủ lực là AZ01 và T9, đây là giống cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Để cây ớt sinh trưởng, phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường, HTX đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật. Mặc dù vụ ớt năm nay được mùa, được giá nhưng từ trước tới nay HTX tiêu thụ sản phẩm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, thị trường bấp bênh. Để cây ớt nói riêng, cây trồng vụ đông nói chung phát triển ổn định, bền vững về diện tích, giá cả đến thị trường tiêu thụ, tôi mong muốn thực hiện tốt liên kết "4 nhà" (nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp), tránh xảy ra tình trạng trồng ồ ạt và rơi vào cảnh được mùa, mất giá.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Đây mạnh sản xuất vụ đông, bên cạnh cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất đối với 7 loại cây trồng gồm: khoai tây 2,7 triệu đồng/ha, ngô nếp 1,9 triệu đồng/ha, dưa chuột 2,016 triệu đồng/ha, bắp cải 1,944 triệu đồng/ha... Nhờ cơ chế hỗ trợ đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sản xuất. Vụ đông năm 2023, toàn huyện trồng trên 155,67ha ớt, chủ yếu ở các xã Thái Nguyên (40,71ha), Dương Hồng Thủy (12,51ha), Thụy Bình (19,06ha)... Ngoài cây ớt cho thu nhập cao thì cây dưa chuột cho thu nhập 6 - 7 triệu đồng/sào, hành, tỏi cho thu nhập 10 - 12 triệu đồng/sào. Huyện đang đón các địa phương thu hoạch cây vụ đông, chuyển sang sản xuất vụ xuân năm 2024, phần đầu gieo cấy trên 11.400ha.

NGUYỄN THẨM



Người trồng ớt phấn khởi vì được mùa, được giá.